

LỊCH TIÊM CHỦNG CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN (≥ 15 TUỔI)

Vaccin phòng bệnh	Lứa tuổi tiêm chủng	Đối tượng tiêm chủng
Cúm	Mọi lứa tuổi	- Tất cả các đối tượng có nguy cơ nhiễm cúm. - Đặc biệt chỉ định cho các đối tượng: Bệnh nhân cắt lách, viêm phế quản- phổi mạn tính (COPD), hen phế quản, và các bệnh mạn tính khác: Suy tim, suy thận. - Phụ nữ chuẩn bị mang thai.
Sởi, Quai bị, Rubella	Mọi lứa tuổi	- Tất cả các đối tượng có nguy cơ bị nhiễm Sởi, Quai bị, Rubella (tiếp xúc với người bị Sởi, Quai bị, Rubella hay đi vào vùng có lưu hành dịch Sởi, Quai bị, Rubella) hoặc người chưa bị nhiễm Sởi, Quai bị, Rubella. - Phụ nữ chuẩn bị mang thai.
Viêm phế quản phổi, viêm tai giữa, viêm xoang... do vi khuẩn <i>S. pneumoniae</i>	Mọi lứa tuổi	- Tất cả các đối tượng có nguy cơ bị viêm đường hô hấp do phế cầu. - Đặc biệt chỉ định cho các đối tượng sau: Viêm phế quản- phổi mạn tính, hen phế quản, viêm xoang, viêm tai giữa và các bệnh mạn tính khác: Suy tim, suy thận, bệnh nhân trước và sau cắt lách, bệnh bạch cầu ác tính.
Viêm phế quản phổi do vi khuẩn <i>H. influenzae</i>	Mọi lứa tuổi	Những người bị suy giảm miễn dịch: Bệnh nhân trước và sau cắt lách, bệnh bạch cầu ác tính, HIV, và các bệnh mạn tính khác: Hen phế quản, viêm phế quản- phổi mạn tính.
Bệnh thủy đậu do virus <i>Varicella-Zoster</i>	Mọi lứa tuổi	Tất cả các trường hợp chưa bị nhiễm thủy đậu.
Viêm gan B	Mọi lứa tuổi	- Tất cả các đối tượng chưa bị nhiễm virus Viêm gan B. - Đặc biệt những người tiếp xúc với người bị nhiễm virus Viêm gan B cần được tiêm chủng như: Vợ, chồng, con của người bị nhiễm virus Viêm gan B hoặc những người chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm virus Viêm gan B.
Uốn ván	Mọi lứa tuổi	- Tất cả mọi đối tượng. - Đặc biệt những người có nguy cơ cao bị nhiễm vi khuẩn uốn ván: Công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh, thợ gò hàn, bệnh nhân bị chấn thương, phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ. - Phụ nữ mang thai trên 24 tuần.
Viêm gan A	Mọi lứa tuổi	- Các đối tượng chưa bị nhiễm virus Viêm gan A. - Những người có nguy cơ bị nhiễm virus Viêm gan A cao: Người tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm virus Viêm gan A hoặc giáo viên, học sinh, sinh viên, công nhân... ăn cơm tập thể. Nhân viên y tế, nhân viên cấp dưỡng.
Ung thư cổ tử cung do <i>Human papilloma virus (HPV)</i>	Lứa tuổi từ 9 đến 26 tuổi	Tất cả các bé gái và thiếu nữ khoẻ mạnh (Bao gồm cả đối tượng đã có quan hệ tình dục)
Bệnh dại do virus <i>Rabies</i>	Mọi lứa tuổi	- Các đối tượng có nguy cơ bị bệnh dại do bị chó, mèo, chuột... cắn, liếm, đặc biệt bị cắn vào đầu, mặt, cổ, đầu chi, bộ phận sinh dục. - Tiêm phòng định kỳ cho các đối tượng thường xuyên tiếp xúc với súc vật: Cán bộ thú y, người giết mổ súc vật đặc biệt là chó...

Trung tâm dịch vụ KHKT và y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương – 131 Lò Đức, Hai Bà Trưng, Hà nội.

Nhận hợp đồng tiêm tại cơ quan. Tư vấn tiêm chủng, xét nghiệm qua số điện thoại 1088 nhánh 2 phím 13.

Điện thoại: 04.39717694/ 39723173 * Fax: 04.39724124 * Email: yteduphong@gmail.com